



## GTJA (VIETNAM) ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN LẦN THỨ 7 LIÊN TIẾP

GTJA (Vietnam) được vinh danh là Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán lần thứ 7 liên tiếp theo Báo cáo mới công bố của IR Awards 2024. Đây là một sự ghi nhận đáng tự hào, đánh dấu nỗ lực không ngừng của công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo công bố của [IR Awards 2024](#), đây là năm thứ 7 liên tiếp CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) – (“GTJA (Vietnam)”, HNX: IVS) được vinh danh là doanh nghiệp đáp ứng Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Có 424 doanh nghiệp niêm yết đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin 2024 (Information Disclosure Best Practices 2024), tương ứng với tỷ lệ 60% trên tổng số đơn vị được khảo sát. Ngành chứng khoán chỉ ghi nhận 13 Doanh nghiệp ngành đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2024, trong đó có GTJA (Vietnam).

IR Awards 2024, do Vietstock tổ chức, là chương trình nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có thực hành công bố thông tin minh bạch, chính xác và kịp thời. Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin" được trao cho những công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của chương trình, bao gồm tính minh bạch, tính đầy đủ và tính kịp thời của thông tin được công bố. Khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện một cách toàn diện đối với tất cả doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Trong năm nay, IR Awards 2024 thực hiện khảo sát đối với 708 doanh nghiệp, chu kỳ khảo sát từ ngày 01/05/2023 đến ngày 30/04/2024 với phạm vi khảo sát là các thông tin được công bố thuộc các nhóm: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị, đại hội đồng cổ đông và các báo cáo khác.



Hình 1. Chứng nhận IVS đạt danh hiệu Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2024.

Ảnh: BTC IR Awards 2024.

Kể từ khi niêm yết lần đầu ngày 01/08/2011 trên sàn HNX với mã cổ phiếu IVS, GTJA (Vietnam) được đánh giá là một trong những doanh nghiệp luôn chủ động, minh bạch trong việc công bố thông tin, thực hiện hiệu quả công tác quan hệ nhà đầu tư. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm của một công ty chứng khoán uy tín trên thị trường đối với khách hàng, cổ đông và nhà đầu tư. Việc được vinh danh tại IR Awards 2024 không chỉ là sự công nhận cho những nỗ lực của công ty mà còn là minh chứng cho cam kết của GTJA (Vietnam) trong việc duy trì và nâng cao chất lượng công bố thông tin.

Ngành chứng khoán có 54% Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2024, thuộc nhóm các ngành có tỷ lệ đạt Chuẩn Công bố thông tin thấp nhất trong năm nay. Bên cạnh đó, ngành chứng khoán đã có sự tuột dốc mạnh, giảm đến 26 điểm phần trăm. Nếu như năm 2023 ngành này có tỷ lệ đạt Chuẩn Công bố thông tin lên đến 80% (20/25 doanh nghiệp) và lập thành tích dẫn đầu thị trường, thì năm 2024 đã rớt mạnh xuống



mức 54% (13/24 doanh nghiệp). GTJA (Vietnam) là một trong số 13 doanh nghiệp đạt chuẩn năm 2024.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và cạnh tranh khốc liệt, việc công bố thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp xây dựng uy tín và niềm tin từ nhà đầu tư. GTJA (Vietnam) hiểu rõ tầm quan trọng của việc này và luôn nỗ lực để đảm bảo rằng mọi thông tin công bố đều tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức quản lý thị trường.

Bên cạnh đó, GTJA (Vietnam) còn là điểm sáng giữa thị trường chứng khoán Việt Nam về mặt tuân thủ, công ty luôn bám sát chặt chẽ các quy định, khung pháp lý của Việt Nam và chú trọng xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro sớm để phát hiện vi phạm. GTJA (Vietnam) đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu về việc thiết lập quy chuẩn phòng ngừa rủi ro, chống lại các cú sốc của thị trường và tạo dựng tuyến phòng thủ vững chắc trước những rung lắc của thị trường tài chính.

GTJA (Vietnam) không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn công bố thông tin mà còn tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, không ngừng cải thiện các quy trình nội bộ và nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự. Công ty cam kết mang lại giá trị tối đa cho cổ đông và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.



## VỀ IR Awards

IR Awards là chương trình vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất, được diễn ra thường niên từ năm 2011. Chương trình do Vietstock phối hợp cùng với Hiệp hội VAFE và Tạp chí FiLi đồng tổ chức. IR Awards công nhận thành tích và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thường niên. IR Awards công nhận thành tựu và tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm, thông qua đánh giá định lượng, tổ chức bình chọn trực tuyến dành cho nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp, công bố và vinh danh Top 3 tại Lễ Vinh danh IR Awards thường niên.